



รายงานพิเศษ

'สิงห์อาสา'-เครือข่ายนศ.11 สถาบัน ส่งมอบไออุ่นชาวตอย-หมอเคลื่อนที่

ในช่วงฤดูหนาวนี้ ทุกพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับอิทธิพลของมวลอากาศที่หนาวเย็นเข้าปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคส่งผลให้ชาวบ้านและเด็กๆ บนดอยสูงได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

และทุกๆ ปี ด้วยความห่วงใย สิงห์อาสาได้เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อส่งมอบเสื้อกันหนาวให้ชาวบ้านและเด็กๆ ได้สวมใส่

แต่สิ่งสำคัญที่เหนือกว่าการให้เสื้อกันหนาวนั้น มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ตั้งปณิธานเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2530 หรือกว่า 3 ทศวรรษ คือภารกิจจัดหาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลรักษาสุขภาพของเด็กๆ และชาวบ้านให้ได้มีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ควบคู่กันไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนดอยแสนใจ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กลุ่มสิงห์อาสาโดยบริษัท บัญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมเครือข่ายพันธมิตร นักศึกษาสิงห์อาสาในภาคเหนือ 11 สถาบัน ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้บริหารสถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ได้จัดกิจกรรม "สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว"

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท



บุญรอดบริวเวอรี่ เป็นประธาน มอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว ขณะที่มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนดอยแสนใจ

นอกจากนี้ กลุ่มนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคเหนือ กว่า 100 คน จาก 11 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏ



พิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเปิดโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ

ทั้งกิจกรรมโรงเรียนเกษตรพอเพียงเลี้ยงอาหารกลางวัน ออกหน่วยตรวจ



สุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแสนใจ หมู่บ้านห้วยล้าน และหมู่บ้านแสนใจพัฒนา แต่ละหมู่บ้าน มีประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ทำการเกษตร และเป็นวัยทำงาน อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุ และคนพิการ

นายรังสฤษฎ์ ลักษิตานนท์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ เผยว่า ได้ทำโครงการ ต่อเนื่องมากกว่า 40 ปีแล้ว ปัจจุบันได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากสถาบันทั่วประเทศ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯลฯ จนกลุ่มสิงห์อาสา ขยายใหญ่ขึ้นมาก ครอบคลุมการช่วยเหลือทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะลงพื้นที่เข้าไปมอบเสื้อหนาวให้กับชาวบ้าน เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารต่อไปในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด เพื่อให้หน้าหนาวนี้ ทุกๆ คนจะมีไออุ่นไปพร้อมๆ กัน

“เราจะมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจสุขภาพชาวบ้าน โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งบางท่านอายุกว่า 80 ปี แล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการที่ชาวบ้านมีสุขภาพจะอนามัยที่แข็งแรง ถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ขอขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนและทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น”

ส่วนกิจกรรมครั้งต่อไป สิงห์อาสาจะขึ้นดอยมอบไออุ่นมอบเสื้อกันหนาวในภาคเหนือ และภาคอีสาน ในถิ่นทุรกันดาร อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.เลย จ.น่าน ฯลฯ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ด้วยเชื่อว่าเหล่าเครือข่ายพันธมิตรเป็นเสมือนพลังแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะหมั่นความหลากหลาย แต่หากรวมเป็นหัวใจเดียวกัน กิจกรรมที่ร่วมมือกันทำก็จะสำเร็จจุลวงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป